

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chỉ thị về việc Tổng điều tra (TĐT) kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giao Cục Thống kê tỉnh - Cơ quan Thường trực chỉ đạo TĐT cấp tỉnh căn cứ phương án TĐT, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai TĐT kinh tế năm 2021, bảo đảm công tác TĐT được triển khai đúng

tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cuộc TĐT và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn mình; tuyên truyền sâu rộng cho các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp thời, đầy

đủ, chính xác cho điều tra viên; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc điều tra của địa phương mình theo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng; chỉ đạo sâu sát, báo cáo tiến độ điều tra và những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện TĐT về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh), Điều tra cơ sở hành chính (qua Sở Nội vụ) để kịp thời tháo gỡ, giải quyết... Mục đích của cuộc TĐT để đánh giá sự phát triển về số lượng,

quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Dự kiến kết quả sơ bộ TĐT sẽ công bố vào tháng 12/2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.

V.C

Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái ưu tiên nguồn vốn cho “tam nông”

Xác định rõ phương châm phục vụ khách hàng là trên hết, Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đã vượt qua được những khó khăn, thách thức hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 3.621 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, vượt 34 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 461 tỷ đồng, vượt 44,6 tỷ đồng. Song song với đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 5.888 tỷ đồng, tăng 17,2% so với đầu năm và vượt 6,5% kế



Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

hoạch năm 2020 với trên 23.710 khách hàng. Trong đó, có 60 khách hàng là doanh nghiệp, 4 hợp tác xã, còn lại là khách hàng cá nhân. Dư nợ ngắn hạn 2.096 tỷ đồng,

chiếm 35,6%, dư nợ trung hạn, dài hạn đạt 3.792 tỷ đồng, tăng 24,2%, chiếm 86% tổng dư nợ. Đáng chú ý là dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân đạt

4.360 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng, chiếm 74% tổng dư nợ. Cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với 73 xã, gồm 18.160 khách hàng với tổng dư nợ trên 2.405 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng so cùng kỳ.

Nguồn vốn vay đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là có tác động lớn đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,28% tổng dư nợ.

THANH PHÚC